

Cùng người nộp thuế vượt qua khó khăn

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, ngành Thuế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh.



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Damsan.

Ảnh tư liệu

Đến hết tháng 3/2020, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đạt 1.613 tỷ đồng, đạt 23,2% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế, phí và thu khác đạt 1.045 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số các chỉ tiêu thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện có nhiều chỉ tiêu thu giảm nhiều so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 74,6% so với cùng kỳ với tổng thu đạt 28,5 tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ đạt 90,7% so với cùng kỳ với tổng thu đạt 424 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 70% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng thu đạt 68 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến số thu của ngành Thuế đạt tỷ lệ thấp là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Rất nhiều doanh nghiệp bị ứ đọng sản phẩm, hàng hóa, thiếu hoặc nguyên liệu bị chậm; một số doanh nghiệp đã phải thực hiện các biện pháp giảm giá, giảm giá, nghỉ luân phiên, tạm dừng một phần dây chuyền sản xuất trong khi đó vẫn phải trả một số chi phí như tiền lương, hoạt động bộ máy quản lý và chi phí khác; thậm chí một số doanh

ngành đã phải tạm dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất; chính vì thế, đã tạo gánh nặng và sức ép lớn cho các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn nỗ lực để duy trì việc làm cho lao động với 8 giờ/người/ngày; đồng thời, chủ động đàm phán nhằm hạn chế tối đa các đơn hàng bị hủy. Nhưng nếu dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì sẽ rất khó cho Công ty để có thể duy trì được như vậy nếu không có các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước bởi 1 tháng Công ty phải chi trả tới 80 tỷ đồng tiền lương cho lao động. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 gây ra, góp phần giúp cho người nộp thuế ổn định sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua nhiều hình thức như: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền trên bản tin nội bộ hàng tháng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của ngành về các chính sách thuế mới, hỗ trợ quyết toán thuế năm 2019; tăng cường thực hiện hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại, email, qua hòm thư điện tử (pttht.tbi@gdt.gov.vn), qua dịch vụ thuế điện tử (eTax)... để

giảm thiểu việc người nộp thuế phải đến trực tiếp cơ quan thuế; thực hiện miễn phạt tiền chậm nộp đối với các doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2019 không đúng thời hạn quy định do phải thực hiện cách ly giám đốc hoặc kế toán trưởng; chỉ đạo chỉ cục thuế các huyện, thành phố và hội đồng tư vấn

thuế xã, phường, thị trấn lập danh sách các hộ kinh doanh phải đóng cửa làm cơ sở để thực hiện miễn thuế trong thời gian đóng cửa; gửi công văn hướng dẫn các doanh nghiệp cần cử vào thiết hại do dịch Covid-19 gây ra (nếu có) để làm hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật; đồng thời, dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ để các doanh nghiệp tập trung thời gian khắc phục khó khăn. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn tiếp tục thực hiện cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, từ đó giảm thời gian thực hiện các thủ tục về thuế. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TT

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tại bộ phận một cửa của Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thành phố vẫn bố trí cán bộ trực để kịp thời tiếp nhận thủ tục hành chính, hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện đúng quy định; đồng thời, bố trí cán bộ giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng thời gian quy định, từ đó giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bù đắp một phần thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đây chính là cơ chế hỗ trợ về thuế rất kịp thời nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính vì thế, ngay sau khi Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đây chính là cơ chế hỗ trợ về thuế rất kịp thời nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính vì thế, ngay sau khi Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đây chính là cơ chế hỗ trợ về thuế rất kịp thời nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

MINH HƯƠNG

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 41 CỦA CHÍNH PHỦ:

- Các loại thuế được gia hạn gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020; thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng), kỳ tính thuế quý I và II/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) được gia hạn 5 tháng; thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 và tạm nộp quý I, II/2020 được gia hạn 5 tháng; tiền thuế đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 được gia hạn 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020;
- Có 5 nhóm cơ bản được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất gồm:
 - + Các ngành sản xuất: xây dựng; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất da; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa...;
 - + Các ngành kinh doanh: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động việc làm; hoạt động du lịch; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí...;
 - + Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm;
 - + Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ;
 - + Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn giữ giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuế đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế, hạn cuối ngày 30/7/2020.

ĐÔNG HƯNG

Doanh nghiệp gặp khó do Covid-19



Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May Đông Hưng.

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của người dân mà còn gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Đông Hưng. Ông Bùi Văn Duyệt, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay, toàn huyện có 19 DN, cơ sở tạm dừng sản xuất toàn bộ với trên 500 lao động nghỉ việc, còn lại là các DN tạm dừng sản xuất một phần với trên 1.500 lao động nghỉ việc. Các DN có số lao động phải nghỉ việc nhiều là Công ty TNHH Comme De Gamme Vina (cụm công nghiệp Đông La) với 400 công nhân, Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyễn Xá) với 335 công nhân, Công ty TNHH Hoa Đức Huy (xã Phú Lương) với 200 công nhân... Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hàng hóa không xuất được đến tận kho nhiều, thiếu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, khách hàng không ký tiếp hợp đồng. Bà Trần Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Comme De Gamme Vina cho biết: 90% nguyên liệu sản xuất của Công ty nhập từ Trung Quốc nên khi Trung Quốc có dịch Covid-19 nguyên liệu không nhập được nữa. Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất sang Hàn Quốc nhưng nước này cũng có dịch nên tất cả đối tác ngừng ký hợp đồng hoặc lùi hợp đồng. Hiện Công ty đang cho công nhân cắt phép luân phiên để duy

trì sản xuất, hỗ trợ 70% lương cơ bản nếu công nhân không có phép mà phải nghỉ. Sản xuất ngừng trệ, doanh thu giảm, thậm chí là lỗ nên Công ty gặp khó trong việc trả lãi ngân hàng, đóng bảo hiểm, trả tiền thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước... Đây cũng là khó khăn mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng (cụm công nghiệp Đông Phong) đang phải đối mặt. Đơn hàng Công ty đã ký với đối tác Trung Quốc chỉ còn 1 tuần nữa là hết song họ đang khó khăn bởi dịch nên không ký tiếp nữa. Kết thúc hợp đồng, Công ty sẽ phải dừng hoạt động, cho toàn bộ công nhân nghỉ. Ông Mai Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Công ty mới đi vào sản xuất sợi được 2 năm nên còn nhiều khó khăn, nay vì dịch Covid-19 khó khăn thêm chống chọi, nhất là về tài chính và thu nhập cho công nhân. Công ty đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ DN phải dừng hoạt động, công nhân phải nghỉ việc, ngân hàng giãn nợ, giảm lãi vay để Công ty có điều kiện phục hồi sản xuất sau dịch. Công ty dừng hoạt động, 130 công nhân không có việc làm đồng nghĩa với đó là đời sống sẽ gặp không ít khó khăn. Chị Bùi Thị Lương, công nhân Công ty cho biết: Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, mỗi tháng thu nhập khoảng 13 - 15 triệu đồng nuôi 6 người. Từ đầu tháng 4, Công ty của chồng đã thực hiện cắt phép luân phiên, giờ tôi sắp phải nghỉ việc vì công ty dừng hoạt động nên thu nhập sẽ giảm đi nhiều. Tôi rất lo cho cuộc sống của gia đình thời gian tới.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều DN, cơ sở sản xuất đã phải dừng toàn bộ hoặc dừng một phần hoạt động song vẫn có DN nỗ lực vượt khó duy trì sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Hải Phong, Giám đốc Xí nghiệp May Đông Hưng (thị trấn Đông Hưng) cho biết: Để phòng, chống dịch Covid-19, quy trình giám sát y tế đối với người ra vào Xí nghiệp được thực hiện đầy đủ với các bước: sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế. Nhân viên luôn đeo khẩu trang và được trang bị dụng cụ sát khuẩn để sát khuẩn tay thường xuyên. Xí nghiệp cũng thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, thiết kế vách ngăn tại bếp ăn, chuyển từ ăn mâm sang ăn khay, chia thành nhiều ca ăn nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động. Cùng với đó, Xí nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, sắp xếp việc làm ổn định cho công nhân. Chị Bùi Thị Diu, công nhân Xí nghiệp cho biết: Tôi và 360 công nhân của Xí nghiệp vẫn có việc làm ổn định với mức lương từ 5,5 - 6 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, do dịch Covid-19, cùng với một số chi tiết nhỏ phục vụ việc may áo Jacket nhập từ Trung Quốc về chậm, thị trường xuất nhập khẩu đang bấp bênh đang gây khó khăn cho Xí nghiệp. Xí nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động ổn định đến tháng 8/2020. Hiện nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

THU HIỀN

NAM THẮNG

Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Hiện nay, hơn 276ha lúa xuân của xã Nam Thắng (Tiền Hải) trong giai đoạn cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn tình hình sâu bệnh gây hại diễn biến phức tạp như rầy, bệnh đạo ôn... nếu không kịp thời phòng, trừ sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa xuân. Như các hộ nông dân trên địa bàn xã, ông Trần Duy Mạnh, thôn Nam Đông Nam cũng tích cực phòng, trừ sâu bệnh đối với 1 mẫu lúa xuân của gia đình. Ông Mạnh cho biết: Theo khuyến cáo của HTX tôi thường xuyên thăm lúa để phòng, trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại như rầy các loại, đạo ôn... Vừa qua, tôi đã mua thuốc bảo vệ

thực vật theo khuyến cáo của ngành chuyên môn về phòng, trừ đạo ôn. Ngoài bệnh đạo ôn, tôi cũng không chủ quan với đối tượng sâu bệnh khác, nếu phát sinh gây hại sẽ kịp thời phun thuốc ngay khi mật độ đến ngưỡng theo khuyến cáo. Bà Vũ Thị Dung, thôn Nam Đông Bắc cho biết: Để hạn chế các loại sâu bệnh phát sinh trên 3 mẫu lúa xuân của gia đình, tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là những diện tích cấy giống lúa hay nhiễm sâu bệnh, xác định rõ mật độ, từ đó có biện pháp phun đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng, đúng lúc và đúng cách, phòng, trừ kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn cho diện tích lúa xuân từ nay đến cuối vụ. Ông Phan Đình Du,

Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Thắng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện về công tác phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân trong đó, rầy các loại mật độ từ 200 - 300 con; bệnh đạo ôn phát sinh muộn gây hại trên các giống nhiễm như BC15, TBR225, nếp... từ đầu tháng 4 đến nay. Để bảo đảm lúa xuân phát triển trong giai đoạn đúng cái làm đồng, HTX tích cực tuyên truyền nông dân không chủ quan, thường xuyên thăm đồng phát hiện sâu bệnh để phòng, trừ kịp thời. HTX đã chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng kịp thời cho nông dân phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Ngoài ra, nông dân cần tuân thủ theo đúng

những khuyến cáo của ngành chuyên môn về thời gian, sử dụng thuốc đúng nồng độ, liều lượng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc khuyến cáo của cán bộ chuyên môn, tránh tình trạng phun thuốc tràn lan, không đúng thời điểm gây ảnh hưởng đến môi trường. Nông dân sau khi phun thuốc cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các đối tượng sâu bệnh phát sinh tiếp theo để có biện pháp phun trừ kịp thời. Chỉ đạo tổ thủy nông giám sát đồng ruộng, bảo đảm đủ nước cho bà con nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh tác động đến cho cây lúa khoẻ, tăng khả năng chống chịu các đối tượng sâu bệnh. Ngoài

ra, HTX hướng dẫn nông dân trong giai đoạn chăm sóc lúa cần bón phân cân đối, không bón thừa đạm để hạn chế sâu bệnh gây hại. Tham mưu cho UBND xã tăng cường phối hợp với ngành cấp trên kiểm tra 7 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không có trong danh mục lưu hành. Phối hợp với Đài Truyền thanh xã tăng cường thông tin về một số sâu bệnh thường phát sinh trong giai đoạn lúa làm đồng, để bà con nông dân nắm bắt, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ, bảo đảm cho lúa phát triển an toàn. Theo dự báo của ngành chuyên môn, sâu cuốn lá nhỏ tuổi 1, 2 nở rộ từ ngày 22/4 - 1/5, mật độ trung bình từ 200 - 400 con/m², nơi cao 500 - 700 con/m², cục bộ 800 - 1.000 con/m². Rầy non các loại nở rộ cuối

tháng 4 đến đầu tháng 5. Do đó, đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ theo dự báo nông không được tổ chức và phòng, trừ kịp thời có hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm đồng và năng suất về sau của cây lúa. Đây là đợt phòng, trừ sâu cuốn lá

nhỏ nên bắt buộc phải phun tập trung. Đối với phòng, trừ rầy các loại, HTX đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh đến bà con nông dân thực hiện phòng, trừ theo kế hoạch của huyện cho diện tích lúa

xuân có mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên. Khuyến cáo nông dân cần tuân thủ theo đúng những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về thời gian, liều lượng, loại thuốc cần phun trừ.

MẠNH THẮNG



Nông dân xã Nam Thắng phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.